

Số: /TTT-NV1

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2022

V/v đề nghị báo cáo bổ sung
kết quả thực hiện kết luận
thanh tra

Kính gửi: Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi.

Căn cứ Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh; Kết luận thanh tra số 08/KL-TTT ngày 19/10/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi;

Qua theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra đến nay cho thấy UBND thành phố Quảng Ngãi đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị xử lý của Chánh Thanh tra tỉnh¹, tuy nhiên vẫn còn một số kiến nghị xử lý chưa được báo cáo, bổ sung minh chứng cho đầy đủ. Cụ thể:

- Các nội dung chưa có tài liệu minh chứng đầy đủ: việc công khai, niêm yết công khai kết luận thanh tra; tài liệu thể hiện kết quả rà soát, xác minh cho 147 thửa, diện tích 73.439,8m² là đất công ích tại xã Nghĩa Dũng (*đã ký hợp đồng cho thuê 126 thửa, diện tích 59.219,4m², 21 thửa còn lại chưa cho thuê*), đề nghị UBND thành phố chỉ đạo làm rõ số liệu này đã bao gồm 39 thửa đất công ích mà xã Nghĩa Dũng gặp vướng mắc khi lập hồ sơ quản lý theo Hướng dẫn 2704/HDKT-STNMT ngày 06/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường hay chưa.

- Các nội dung chưa được báo cáo:

+ Kết quả thực hiện kiểm điểm trách nhiệm ở các xã (*Nghĩa Đông, Nghĩa Dũng, Tịnh Khê, Tịnh Ấn Tây*) về các tồn tại, hạn chế được nêu tại Kết luận;

+ Kết quả thực hiện việc rà soát, xác minh những trường hợp đất có nguồn gốc là đất công ích, đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý nhưng còn có sự sai lệch về hồ sơ địa chính được lưu trữ của UBND xã hoặc đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại 03 xã được thanh tra trực tiếp là xã Nghĩa Đông, xã Tịnh Khê, xã Nghĩa Dũng... đã được kết luận, xử lý tại Kết luận thanh tra và nêu rõ kết quả xử lý đến nay của UBND thành phố (*nếu có*);

+ Kết quả việc lập hồ sơ hệ thống quản lý đất công ích và đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn thành phố.

¹ Tại Báo cáo số 641/BC-UBND ngày 16/12/2021 của UBND thành phố Quảng Ngãi.

Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo việc rà soát, tổng hợp báo cáo bổ sung bằng văn bản về kết quả thực hiện nội dung trên và cung cấp các tài liệu, hồ sơ chứng minh có liên quan gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày **21/3/2022** để tổng hợp, theo dõi đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Phòng NV 1, 4;
- Lưu VT, NV1, (Hs).

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**

Nguyễn Hải Nam